

KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY...

(Tiếp theo trang 1)

công tác KTGS, thi hành kỷ luật của Đảng. Cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 19.606 tổ chức đảng và 100.912 đảng viên; giám sát 12.437 tổ chức đảng và 44.737 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra 28.175 tổ chức đảng và 132.093 đảng viên; giám sát 8.947 tổ chức đảng và 12.002 đảng viên. Cấp ủy các cấp và chỉ bộ đã thi hành kỷ luật 182 tổ chức đảng và 7.056 đảng viên; UBKT các cấp thi hành kỷ luật 92 tổ chức đảng, 2.894 đảng viên. Cấp ủy, UBKT thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn UBKT, cơ quan UBKT và đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh và có nhiều đổi mới, duy trì nền nếp việc thông báo công khai kết quả công tác KTGS, thi hành kỷ luật của Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng, có tác động tích cực trong việc cảnh báo, răn đe, giáo dục các tổ chức đảng, đảng viên, được đông đảo nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về luân chuyển cán bộ trong ngành kiểm tra Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Trung ương đánh giá cao kết quả ngành kiểm tra của Đảng đã đạt được trong thời gian qua. Về nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, đồng chí đề nghị toàn ngành tiếp tục tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp thực hiện hiệu quả chương trình KTGS năm 2023; xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác KTGS bảo đảm khoa học, chặt chẽ, đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Đẩy mạnh thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, trọng tâm là KTGS cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm những điều đảng viên không được làm, đặc biệt là các lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, những nơi có vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội. Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm phải kịp thời kiểm tra, kết luận và xử lý nghiêm minh. Thực hiện nghiêm túc các kết luận của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó tập trung kiểm tra, xử lý kịp thời các tổ chức đảng, đảng viên trong các vụ việc, vụ án diện Ban Chỉ đạo trung ương và cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Quan tâm công tác xây dựng ngành, chủ động kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và bố trí đủ cán bộ ở nơi còn thiếu. Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có tinh thần trách nhiệm cao, kỹ năng nghiệp vụ tốt, thật sự công tâm, khách quan, chính trực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

TRAO QUÀ CHO THƯƠNG BINH...

(Tiếp theo trang 1)

Đoàn đã đến thăm và trao 8 suất quà, mỗi suất trị giá 1,4 triệu đồng cho các thương binh, bệnh binh nặng đang điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng và Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên (Hà Nam), Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan (Ninh Bình).

Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội an cần thăm hỏi sức khỏe, chia sẻ những khó khăn, nỗi đau thương tật của các thương binh, bệnh binh nặng. Đồng thời, bày tỏ lòng tự hào và biết ơn sâu sắc trước những đóng góp, hy sinh xương máu của các thương binh, bệnh binh đã dành cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc.

Các thương binh, bệnh binh bày tỏ xúc động, cảm ơn sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình dành cho các thương binh, bệnh binh cũng như gia đình mỗi dịp lễ, tết và ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, yên tâm điều trị thương tật để sống vui, sống khỏe.

ĐOÀN ĐẠI BIỂU HUYỆN ĐÔNG HƯNG...

(Tiếp theo trang 1)



Đoàn đại biểu huyện Đông Hưng dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị.

tưởng niệm 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong tại khu di tích lịch sử ngã ba Đổng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, 60 liệt sĩ thanh niên xung phong tại khu di tích lịch sử quốc gia và 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái, tỉnh Thái Nguyên đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đồng chí lãnh đạo huyện và các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc công lao to lớn của các thế hệ đi trước đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Với đạo lý truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đông Hưng luôn nỗ lực làm tốt công tác "Đến ơn đáp nghĩa", dành sự chăm lo đặc biệt đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Trước anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đông Hưng nguyện đoàn kết phát huy truyền thống anh hùng của dân tộc, quyết tâm vượt khó vươn lên xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh; tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác "Đến ơn đáp nghĩa", chăm lo cho các thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; đồng thời, đẩy mạnh giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

ĐẢNG ỦY QUẬN KHU 3...

(Tiếp theo trang 1)

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quận khu đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Trong đó, đã chỉ đạo Bộ CHQS thành phố Hải Phòng tham mưu Thành ủy, UBND thành phố tổ chức thành công diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó bão mạnh, siêu bão và tìm kiếm cứu nạn; Bộ CHQS các tỉnh Hải Dương, Hà Nam, Ninh Bình tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động triển khai nhiệm vụ chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ. Tiến hành hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Quận khu đã lãnh đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh về chính trị; chỉ đạo quân triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kế hoạch của trên; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị học tập tác phẩm "Kiến quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp

phần xây dựng Đảng, Nhà nước ta trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị số 124 và tổ chức hội thi cán bộ giảng dạy chính trị các cấp bảo đảm chất lượng; tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm nền nếp và nâng cao chất lượng hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ; tăng cường công tác giáo dục, quản lý bộ đội, nâng cao chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; chỉ đạo thực hiện nghiêm biểu tổ chức biên chế của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu; bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ cũng như không ngừng nâng cao đời sống bộ đội...

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy

viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đề nghị thời gian tới Đảng ủy Quận khu 3 cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang Quân khu nắm chắc, dự báo, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử lý thắng lợi các tình huống về quốc phòng - an ninh, không để bị động, bất ngờ, nhất là trên tuyến biên giới, biển đảo và các địa bàn trọng yếu. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; đặc biệt, làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt cho diễn tập và tổ chức diễn tập tác chiến phòng thủ Quân

khu, diễn tập các tỉnh, thành phố theo kế hoạch, sát với tình hình địa bàn, đạt kết quả cao. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; đẩy mạnh thực hiện "ba đợt phá" theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Triển khai bàn giao, sắp xếp, giải thể các cơ quan, đơn vị chặt chẽ, đúng quy định. Tập trung xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"...

SÁNG NAY, KHAI MẠC KỶ HỌP THỨ SÁU, HĐND TỈNH KHÓA XVII...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại lễ Vũ Thư chiếu ngày 10/7.

nghe các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, báo cáo kết quả thẩm tra của các ban HĐND tỉnh.

Chiều ngày 11/7, HĐND tỉnh tiếp tục chia tổ thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn bản trình kỳ họp và đăng ký nội dung phát biểu thảo luận, chất vấn tại hội trường. Chiều cùng ngày, Thường trực HĐND tỉnh họp với 8 tổ đại biểu nghe phản ánh kết quả 2 phiên thảo luận tổ, thống nhất nội dung thảo luận, chất vấn tại hội trường ngày 12/7.

Ngày 12/7, đại biểu HĐND tỉnh và thủ trưởng các sở, ngành phát biểu tại hội trường các vấn đề liên quan đến thực hiện cơ chế, chính sách, nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua; HĐND tỉnh tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường, tập trung vào những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm, bức xúc; thông qua các nghị quyết và báo cáo kỳ họp.

Các phiên họp sáng ngày 11/7 và ngày 12/7 sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Báo Thái Bình cập nhật các thông tin về kỳ họp trên báo in và báo điện tử.

* Chiều ngày 10/7, HĐND tỉnh chia tổ thảo luận về các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ sáu. Dự thảo luận tổ có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh.

Qua nghiên cứu, thảo luận, các đại biểu có bản thống nhất với nội dung các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Các đại biểu ghi nhận, đồng ý với nhiều khó khăn song với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đồng bộ,

linh hoạt của cấp ủy, chính quyền các cấp, nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, sự vào cuộc tích cực của các tầng lớp nhân dân nên kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm đạt được những kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,77%, xếp thứ 5 vùng đồng bằng sông Hồng và thứ 10 toàn quốc. Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản duy trì ổn định và tăng trưởng khá. Đến nay, toàn tỉnh có 25 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, năm 2023 có 28 xã đăng ký về đích nông thôn mới nâng cao. Tỉnh đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, bảo đảm việc làm cho người lao động... Một số dự án, công trình trọng điểm, công trình kết nối quan trọng được tập trung nguồn lực để sớm hoàn thành, tạo động lực thu hút đầu tư và phát triển kinh tế của tỉnh. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chỉ đạo toàn diện, an sinh xã hội được bảo đảm và phục vụ tốt đời sống nhân dân. Quốc phòng, an ninh được tăng cường. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích kỹ lưỡng những kết quả đạt được, chỉ rõ những vướng mắc, khó khăn, hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm. Các đại biểu cho rằng, để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm 2023 là 11% sẽ còn rất nhiều khó khăn, thách thức, các cấp, các ngành phải có quyết tâm chính trị cao với những giải pháp quyết liệt, đồng bộ. Trước hết, tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững, hiệu quả; trong đó, chú trọng hỗ trợ tích tụ đất đai, tập trung thực hiện các mô hình nông nghiệp huu

cơ, mô hình VietGAP cho các xã về đích nông thôn mới nâng cao và cấp mã số vùng trồng; chỉ đạo quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Hỗ trợ các địa phương xây dựng, phát triển các vùng chăn nuôi trọng điểm. Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất, hoạt động khai thác khoáng sản, xử lý kịp thời các "điểm nóng" về môi trường. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, các tuyến giao thông kết nối, tạo động lực cho thu hút đầu tư. Tháo gỡ thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp ổn định sản xuất, bảo đảm việc làm cho người lao động. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính. Tăng cường quản lý chất lượng nước và giải quyết tình trạng thiếu nước sạch ở nông thôn. Triển khai hiệu quả nền tảng chuyển đổi số, các nghị quyết, đề án, kế hoạch về chuyển đổi số của tỉnh; chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, thúc đẩy xây dựng chính quyền số. Cùng với đó, các cấp, các ngành chủ động nắm bắt tình hình, tư tưởng nhân dân, giải quyết những vấn đề vướng mắc, phát sinh ngay từ cơ sở. Làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân...

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đề xuất những giải pháp mới, trách nhiệm xung quanh các nhóm vấn đề được đưa ra thảo luận tại kỳ họp về cơ chế, chính sách, công tác quản lý đất đai, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội...

Các ý kiến thảo luận tại tổ của các đại biểu HĐND tỉnh sẽ được tổng hợp, báo cáo tại phiên họp sáng ngày 12/7.

Đại biểu Trần Hữu Hiệp, Giám đốc Sở Tư pháp



Qua thảo luận, các đại biểu tổ Đông Hưng đều thống nhất với nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp và đánh giá: Trong bối cảnh khó khăn, Thái Bình đạt được kết quả phát triển kinh tế - xã hội như báo cáo đánh giá của UBND tỉnh là một nỗ lực lớn. Tuy nhiên, dự báo tình hình 6 tháng cuối năm 2023 sẽ còn nhiều yếu tố tác động nên việc thực hiện các mục tiêu đề ra sẽ còn khó khăn hơn, nhất là thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Vì vậy, theo tôi tỉnh cần chỉ đạo các ngành, địa phương rà soát lại toàn bộ các giải pháp, đánh giá lại kịch bản tăng trưởng, từ đó từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Trước hết, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, chú trọng xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Chủ động nắm bắt tình hình, tháo gỡ thực chất những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp dệt may để bảo đảm việc làm, ổn định đời sống cho người lao động. Cùng với đó, rà soát, đánh giá lại các nguồn dự địa, có giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước, từ đó cân đối nguồn lực đầu tư hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm; quan tâm đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp để thu hút đầu tư... Các tờ trình liên quan đến các cơ chế, chính sách trình tại kỳ họp lần này đều là những nội dung quan trọng, liên quan mật thiết đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân, vì vậy các đại biểu đều đồng tình và mong muốn các nghị quyết sớm được ban hành để triển khai thực hiện.

Đại biểu Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy



Thời gian qua, với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu chỉ đạo quyết liệt, sát sao, triển khai nhiều giải pháp hữu hiệu, công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường đã được tập trung làm tốt, tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được đẩy nhanh hơn. Tuy nhiên, ở một số địa phương, đơn vị vẫn còn tình trạng tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, làm lấn, làm trái quy định; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân vẫn còn chậm, thủ tục còn rườm rà. Đại biểu đề nghị HĐND tỉnh sớm tổ chức giám sát chuyên đề về công tác quản lý, giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai cho người dân; cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục có nhiều pháp quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên và môi trường đúng quy định. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về quản lý, sử dụng đất đai, xử lý dứt điểm các tồn tại, kiên quyết không để xảy ra vi phạm mới, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Đại biểu Nguyễn Đức Tâm, Bí thư Đảng ủy xã Vũ Ninh (Kiến Xương)



Từ kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh, đại biểu đã chất vấn về tình trạng thiếu nước cục bộ ở một số địa phương, chất lượng nước của một số nhà máy nước chưa bảo đảm. Trong phần trả lời của mình, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đưa ra giải pháp khắc phục. Tuy nhiên, đến nay tình trạng này vẫn chưa được cải thiện là mấy, cử tri một số địa phương vẫn có ý kiến, kiến nghị, đặc biệt là các xã, thị trấn sử dụng nước của các nhà máy nước do Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long cung cấp. Vì vậy, tôi đề nghị HĐND tỉnh, các sở, ngành liên quan tiến hành kiểm tra, giám sát quy trình cấp nước sạch của các nhà máy nước trên địa bàn toàn tỉnh, nếu nhà máy nước nào dân kiến nghị nhiều lần mà vẫn chưa cải thiện về công suất, chất lượng thì điều chỉnh quy hoạch, chuyển doanh nghiệp có thực lực quản lý, điều hành.

Triển khai hoạt động của quỹ TYM tại xã Hồng Tiến

Chiều ngày 10/7, Tổ chức Tài chính vi mô TNHH Một thành viên tỉnh thương (TYM) - Chi nhánh Thái Bình phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Hồng Tiến (Kiến Xương) tổ chức triển khai hoạt động của quỹ TYM tới các cấp chính quyền, hội viên hội phụ nữ trên địa bàn xã.

Tại hội nghị, đại diện TYM - Chi nhánh Thái Bình đã giới

thiệu về sự hình thành và những thành tựu của quỹ TYM. Năm 1992, Hội LHPN Việt Nam thành lập dự án quỹ tình thương viết tắt là (TYM), nhằm góp phần thực hiện chương trình xóa đói, giảm nghèo của Chính phủ. TYM đã góp phần tích cực thực hiện mục tiêu của Hội LHPN Việt Nam như hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao điều kiện sống và địa vị

của người phụ nữ, từ đó thúc đẩy bình đẳng giới ở Việt Nam. Hiện nay, TYM - Chi nhánh Thái Bình đang triển khai hoạt động trên địa bàn 3 huyện, thành phố, gồm: Thái Thụy, Kiến Xương và thành phố Thái Bình. Trong đó, tại địa bàn huyện Kiến Xương đã và đang hỗ trợ cho vay vốn tại các xã: Minh Tân, Bình Định, Minh Quang, Vũ Quý, Vũ Bình,

nữ nghèo, phụ nữ có thu nhập thấp có thêm điều kiện phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; đồng thời, đồng viên, cổ vũ khích lệ, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho phụ nữ dùm bọc, đoàn kết trong lao động sản xuất để xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc như mục tiêu mà Hội LHPN Việt Nam đã đề ra, góp phần thúc đẩy phong trào và công tác hội ngày càng phát triển.

TRẦN TUẤN